



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช.) โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๒๐๔

ที่ มท ๐๓๐๕.๓/ว ๗๕๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต(ปค). ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร. ปค.

ด้วย มท. ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระยะ ๒ คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นระดับ ๓ คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อมาก่อน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) อย่างเหมาะสม จึงขอให้สำนัก/กอง แจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. ทราบและถือปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ดังนี้

๑. ในกรณีเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี และ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ให้ปฏิบัติดังนี้

๑.๑ ไม่อนุมัติ หรืออนุญาตให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลาพักผ่อนเพื่อเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง

๑.๒ ห้ามข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปราชการต่างประเทศยังประเทศกลุ่มเสี่ยง นอกจากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด หรือเป็นการเข้าร่วมการประชุมตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม ในกรณีได้รับการอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศแล้ว อาจพิจารณายกเลิก ระวัง หรือเลื่อนการเดินทางให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ออกไปก่อน และจะต้องมีมาตรการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

๒. ในกรณีเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาถึงความจำเป็น เหมาะสม ในการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด

๓. ในกรณีพบว่าข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้กำชับข้าราชการและบุคลากรดังกล่าว ฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด อย่างน้อย ๑๔ วัน หลังจากการเดินทางกลับถึงประเทศไทย และกรณีพบว่ามีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแจ้งประวัติการเดินทางให้ทราบทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายธนาคม จงจิริ)

อปค.